

Những bông hoa của Công ty Truyền tải điện 3

Nếu viết về vẻ đẹp của chị em phụ nữ trong ngành điện nói chung, trong Công ty Truyền tải điện 3 nói riêng thì sẽ phải viết hoài, viết mãi, viết rất nhiều và khó có thể lột tả hết được. Ở họ có rất nhiều điều để nói, để viết. Nhất là những người mà tôi hàng ngày thường xuyên tiếp xúc và làm việc cùng - Những chị em phụ nữ của Công ty Truyền tải điện 3. Sau đây tôi xin được viết về các chị em, những người thật, việc thật mà tôi đã may mắn được cùng công tác với các chị gần 30 năm nay.

Phụ nữ là một nửa thế giới nhưng ở Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3), số “nửa thế giới” ấy lại rất khiêm tốn (73/966) và phân tán làm việc ở hội sở chính cùng các đơn vị trong công ty. Như giữa bạt ngàn hoa, những bông hoa đẹp, nổi trội thường không nhiều. Giữa gần một ngàn cánh mày râu “lính truyền tải điện”, các chị em của PTC3 như bông hoa tươi thắm nổi bật giữa trung tâm. Không phải như dân gian hay nói: “ít thường quý hiếm” mà ỷ lại, các chị em phụ nữ của PTC3 đã luôn phấn đấu vươn lên, tỏa ngát sắc hương bằng chính bản tính tươi đẹp của mình - Người Phụ nữ Việt Nam.

Như bao phụ nữ khác của đất mẹ Việt Nam anh hùng, các chị em phụ nữ PTC3 không những xinh đẹp mà lại còn giỏi giang và đang đảm nhận những chức trách, nhiệm vụ quan trọng trong đơn vị. Những thành tích đã đạt được của PTC3 trong nhiều năm qua có công sức đóng góp không nhỏ của các chị. Ân sâu trong những dáng hình nhỏ nhắn, mềm mại của chị em là cả một sức mạnh vô biên về ý trí, về nghị lực. Ở nhà, các chị là người con dâu hiếu thảo; là người vợ ngoan hiền, nét na thùy my; là người mẹ đảm đang luôn hy sinh bản thân mình để chăm lo cho gia đình, cho chồng con. Ở cơ quan, các chị là hiện thân của những tấm gương luôn phấn đấu vươn lên, khẳng định giá trị của chị em phụ nữ bằng sự thông minh, sự thanh lịch và tinh thần trách nhiệm với công việc, với cơ quan và cộng đồng, đáp ứng ngày càng cao đòi hỏi trong công tác của ngành điện.

Đối với các chị em công tác trong ngành điện thường phải tiếp cận các con số, thiết bị, cột kèo, sắt thép... nên tưởng chừng tính tình cũng cứng rắn và lạnh tanh như cục sắt cơ. Khi được gặp gỡ, làm việc với các “nữ tướng” của PTC3 mới nhận thấy được sự ân cần, chu đáo, nhiệt tình và ấm áp đầy tình người. Một nét đẹp rất riêng của chị em phụ nữ PTC3 là luôn đoàn kết, nhân ái. Các chị là những “mũi chủ công” quan trọng trong việc triển khai thực hiện Văn hóa EVNNPT ở đơn vị và nhiều phong trào hoạt động khác. Mỗi dịp họp mặt đông đủ vào các ngày truyền thống của phụ nữ như 8/3 hay 20/10 là dịp để các chị gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm

nuôi dạy con cái cũng như cách xử lý công việc sao cho hiệu quả. Đây cũng chính là sân chơi để các chị thỏa thích thể hiện những nét duyên dáng, tài hoa của người phụ nữ qua các điệu múa mềm mại, uyển chuyển; qua các bài hát dân ca mộc mạc, trữ tình; qua việc nấu nướng và trình bày các món ăn ngon đậm đà bản sắc Việt Nam trong chương trình văn nghệ, thi nấu ăn...do phái mạnh trong công ty tổ chức dành tặng các chị.

Các chị em phụ nữ của PTC3 phân công làm việc ở các phòng ban của Công ty tại 14 Trần Hưng Đạo, Nha Trang, Khánh Hòa. Có thể ví các chị em ở đây là những bông hoa tiêu biểu nhất. Nhiều chị đang đảm trách những nhiệm vụ quan trọng và hiệu quả công việc của các chị không thua kém gì cánh mày râu.



Chị Nguyễn Thị Như Vân – Trưởng Ban Nữ công Công ty Truyền tải điện 3

Xin được xưng danh một số trong những bông hoa đó như: một Nguyễn Thị Như Vân – Trưởng Ban Nữ công PTC 3- vị” thủ lĩnh” nữ công luôn năng nổ, nhiệt tình, hăng hái. Nét đoan trang của người phụ nữ cộng với sự nghiêm nghị của một cán bộ tổ chức hòa quyện trong con người chị đã tạo nên một Như Vân mạnh mẽ, quyết đoán nhưng lại rất gần gũi và hòa đồng. Là một chuyên viên Phòng Tổ chức và Nhân sự giúp chị thấu hiểu hoàn cảnh của từng chị em trong ban và từ đó có những quan tâm, động viên kịp thời các hội viên của mình. Từ đây chị đã có những định hướng, kế hoạch rất phù hợp và cụ thể dẫn dắt phong trào nữ công của PTC3 hoạt động hiệu quả, thiết thực. Chính vậy mà phong trào nữ công của PTC3 luôn sôi nổi và có chiều sâu; một Nguyễn Thị Tuyết Nga mảnh mai, xinh đẹp. Chị luôn là một MC duyên dáng trong các sự kiện của PTC3 với chất giọng rất trong trẻo, ngọt ngào và cuốn hút người nghe. Chị đã từng hoàn thành rất tốt nhiều vị trí công tác quan trọng khác nhau, từ nhân viên đến Phó Phòng kế hoạch... và nay là Phó Chánh Văn phòng PTC3. Ở chị luôn là một hình mẫu đẹp của một phụ nữ PTC3 hiện đại. Môi trường làm việc ở văn phòng đã cho chị một nghị lực lớn để chu toàn hết mọi việc. Chị đã không ngừng học hỏi, phấn đấu vươn lên để luôn đẹp về ăn mặc, đẹp về tác phong làm việc, đẹp về trình độ giao tiếp để những vị khách dù khó đến mấy cũng phải vui vẻ khi đến công tác, làm việc với PTC3; một Nguyễn Thị Hà Vy trẻ trung, xinh đẹp.

Hiện chị đang là chuyên viên về công tác Đảng của PTC3 nên nếu chưa được gặp chị, hẳn nhiều người sẽ hình dung chị là một người rất nghiêm trang, nguyên tắc với đôi kính cận dày cộp trễ dưới cánh mũi và luôn xét nét người đến làm việc. Nhưng khi gặp chị rồi mới “Ồ không phải như vậy”, chị ấy rất dịu dàng, luôn nhẹ nhàng mà đảm thắm. Tác phong làm việc rất khoa học, chu đáo, nhiệt tình và luôn sẵn lòng giúp đỡ khi có người cần liên hệ về công việc. Khi ở cương vị là một Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty, chị lại trở lại với sự sôi nổi, nhiệt thành và năng động của tuổi trẻ. Hoạt bát, tiên phong trong các hoạt động phong trào đoàn, chị đã tiếp thêm ngọn lửa đam mê và truyền cảm hứng tới các đoàn viên thanh niên trong PTC3 cùng phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cũng như xông pha gánh vác những nhiệm vụ khó khăn nhất của đơn vị; còn nhiều các chị như Vân, Loan nữa và Hương, Hòa... ở Truyền tải điện Khánh Hòa, ngoài hoàn thành tốt công việc chuyên môn ra, các chị luôn cùng với các chị ở Hội sở PTC3 triển khai thực hiện các công việc của nữ công kíp thời để các chị em đơn vị ở xa về công tác bớt bỡ ngỡ.

Ở các Truyền tải điện (TTĐ) trực thuộc PTC3 đều có tổ nữ công. Đa phần các chị em làm việc ở bộ phận kinh tế và công tác văn phòng. Tuy là ở các đơn vị cơ sở nhưng công việc rất nhiều, đòi hỏi sự cẩn trọng, chính xác cao và có thêm vô số việc không tên khác nữa nên áp lực cũng không nhỏ. Quỹ thời gian chỉ có hạn nhưng các chị đã khéo léo sắp xếp để vừa hoàn thành nhiệm vụ ở cơ quan và vẫn chu toàn chức năng của người phụ nữ khi ở nhà.

Giữa “khúc ruột Miền Trung” nắng cháy, nơi đóng quân của các TTĐ Bình Định, TTĐ Phú Yên, TTĐ Ninh Thuận, TTĐ Bình Thuận, các chị em phụ nữ của các TTĐ nơi đây có một vẻ đẹp mặn mà, mang hương biển. Các chị như những bông hoa tỏa bóng mát lành làm dịu cái nắng bỏng rát và giảm áp lực công việc để “người lính Truyền tải điện” hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình. Tiêu biểu trong số các bông hoa đó có: chị Nguyễn Thị Mai Hương – Trưởng Phòng Tổng hợp, Chủ tịch Công đoàn TTĐ Ninh Thuận, một “nữ tướng” duy nhất trong PTC3. Chị là người gắn bó với PTC3 từ ngày mới thành lập đến nay. Hai mươi sáu năm góp sức cho PTC3, chị đã gắn mình với những thăng trầm và sự lớn mạnh không ngừng của của PTC3 cùng với những niềm vui của Ban nữ công công ty. Như bông hoa giữa miền cát trắng, chị toát lên một vẻ đẹp thùy my nhưng mạnh mẽ, luôn đứng vững trước gió cát và biển mặn. Giữa bộn bề công việc, chị vẫn luôn lạc quan và vui vẻ. Thật ấn tượng với năng lực làm việc và những thành tích mà chị đã đạt được trong công tác. Một cán bộ dày dặn kinh nghiệm về chuyên môn, một nữ chủ tịch công đoàn năng nổ, hoạt bát. Những thành tích đã đạt được của TTĐ Ninh Thuận trong những năm qua có công

sức đóng góp không nhỏ của chị; chị Trần Đức Quang Như của TTĐ Phú Yên với vẻ đẹp duyên dáng và giọng ca vàng trong trẻo đã giúp đưa phong trào văn hóa – văn nghệ của PTC3 phát triển rất mạnh;...

Miền đất Tây Nguyên đầy nắng và gió, các chị em tổ nữ công của các TTĐ Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng - những bông hoa của núi rừng Tây Nguyên - luôn dịu mát như bóng cây Kơ Nia, mạnh mẽ như rễ cây Kơ Nia cắm sâu vào lòng đất. Các chị luôn hòa quyện và gắn mình vào một tập thể lớn cùng tạo nên chất xúc tác thúc đẩy đơn vị lớn mạnh như cây Kơ Nia luôn lớn lên mạnh mẽ. Không sắc sỡ sắc màu, không lòe loẹt váy áo, chỉ giản dị trong bộ đồng phục công sở của EVNNPT nhưng các chị luôn tỏa ngát hương bởi sự đảm đang, sự thông minh, thanh lịch và hiệu quả công việc mà các chị đang đảm nhận. Các chị xinh đẹp, mềm mại thế nhưng nhiều chị là các vận động viên không chuyên khỏe xuất sắc. Như chị: Trần Thị Bích Hạnh, Phạm Thị Minh Uyên (TTĐ Lâm Đồng), Ngô Thị Tân (TTĐ Gia Lai) là hai vận động viên cầu lông và bóng bàn đã đạt giải cao cấp EVNNPT; Phan Thị Hiền, Hồng Thắm (TTĐ Đăk Lăk), Lê Thị Kim Hoa, Hoàng Yến, Nguyễn Thị Bích Thủy (TTĐ Gia Lai): là các vận động viên đẩy gậy, cầu lông, bóng bàn nhất nhì cấp Công ty và là các diễn viên sân khấu rất diễn rất ngọt. Các chị Nguyễn Thị Thanh Hương, Đinh Thị Phương Nga (TTĐ Gia Lai) như hai người chị cả trong đơn vị, đảm thắm, chín chu, giàu lòng vị tha, quan tâm chia sẻ đến hết thấy và luôn được mọi người tin yêu.

Dù ở Miền Trung cát cháy hay miền Tây Nguyên mưa dầm nắng đỏ, đến làm việc với các chị, ngay khi bước chân vào văn phòng tôi có ấn tượng ngay khi thấy các chị mãi mê làm việc sau những chậu cây cảnh mini rất xinh kê trước bàn. Những nụ cười tươi chào đón khách làm sáng bừng cả bầu không khí âm u của những ngày mưa. Chỉ một ít câu đối thoại ngắn với các chị thôi mà đã xóa tan đi khoảng cách giữa khách và chủ nhà. Các chị luôn đem lại bầu không khí làm việc vui tươi, cởi mở và tạo thêm nhiều động lực để cánh mày râu phấn đấu. Tình yêu mà các chị dành cho công việc, gia đình như suối nguồn không bao giờ vơi cạn tạo chất keo gắn kết giữa các thành viên trong cơ quan, gia đình xích lại gần nhau hơn.

Một điểm chung nữa của chị em phụ nữ PTC 3 là luôn tự tin vào bản thân, tự tin, luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên, làm chủ công nghệ 4.0. Trong gia đình cũng như ngoài xã hội, các chị luôn thực hiện hài hòa *việc nước, việc nhà* để vừa có cơ hội phát triển bản thân, vừa bảo toàn hạnh phúc gia đình, vừa hoàn thành trách nhiệm công dân trong xã hội. Hình ảnh các chị luôn thanh lịch, thông minh, hiện đại và bình đẳng giới là hình ảnh Văn hóa EVNNPT và là nét đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Những cống hiến của chị em phụ nữ PTC3 được các cấp ghi nhận và khen tặng nhiều danh hiệu thi đua và những phần thưởng cao quý cho tập thể và các cá nhân. Như: Công đoàn EVN tặng Bằng khen cho Tập thể Nữ công PTC3 năm 2014. Hàng năm Công đoàn EVNNPT, Công đoàn PTC3 khen thưởng về chuyên đề nữ công, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và khen thưởng thành tích về Văn hóa – Văn nghệ, Thể dục-Thể thao. Sau đây là một số hình ảnh đó:





Phụ nữ là một nửa thế giới, phụ nữ là món quà tuyệt vời của thế giới này. Các chị em phụ nữ của PTC3 cũng như bao chị em phụ nữ khác đang ngày đêm tô điểm cho đời bằng sự thông minh, duyên dáng, thanh lịch, bằng tình yêu bao la và sự hy sinh không toan tính. Họ cố gắng để mỗi ngày mang lại niềm vui, nụ cười và xây dựng nhiều giá trị lớn lao cho cuộc sống. Xin được mãi mãi trân trọng và tôn vinh các chị./.

Trịnh Văn Hải

Truyền tải điện Gia Lai